

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cũng là năm diễn ra đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Để phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt.

Đợt thi đua đặc biệt nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh, được thực hiện gắn với phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đợt thi đua đặc biệt để ra các chỉ tiêu rất sát thực như: Hội LHPN tỉnh, hội LHPN 8 huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc và hội LHPN 260 xã, phường, thị trấn tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 100% hội LHPN cơ sở tổ chức các hoạt động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng theo quy định. 100% hội LHPN cơ sở, huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc, Hội LHPN tỉnh tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021

Phụ nữ Thái Bình tích cực xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Hòa chung không khí phụ nữ cả nước kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021) và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2021), phụ nữ Thái Bình tích cực hưởng các hoạt động do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động như: "Tuần lễ áo dài Việt Nam", chương trình "Vi nụ cười phụ nữ"... Đặc biệt, phụ nữ Thái Bình đang tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động với chủ đề: "Phụ nữ Thái Bình tích cực xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền".

- 2026 và triển khai nghị quyết đại hội tối cán bộ, hội viên, phụ nữ. 100% cán bộ hội, 90% trở lên hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt.

Để thực hiện được các chỉ tiêu đợt thi đua đặc biệt, mỗi tổ chức hội đã xây dựng kế hoạch, phát động thi đua và để ra những nội dung hoạt động phù hợp. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong hệ

thống hội. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục để tổ chức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp. Hội LHPN tỉnh đã phát 2.200 cuốn thông tin phụ nữ, trong đó có nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới 100% chi hội phụ nữ để làm tài liệu tuyên truyền cho hội viên.

Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp hội tích cực tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo tài liệu hỏi đáp và



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp năm 2020.

Ảnh tư liệu

các tiểu phẩm do Trung ương Hội LHPN Việt Nam biên soạn được phát tới 100% chi hội phụ nữ. Để góp phần thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ nữ ứng cử và nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, các cấp hội đã đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời, sẽ phối hợp tổ

chức các hoạt động nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên và giám sát việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo đúng quy định; tuyên truyền, vận động cử tri nữ và nhân dân đi bầu cử đúng quy định.

Thực hiện kế hoạch đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hội LHPN cơ

sở đã chỉ đạo 100% chi hội phụ nữ tổ chức thành công hội thiệu hội viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp 11 đảng viên nữ. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo 100% chi hội phụ nữ tổ chức thành công hội thiệu hội viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp 11 đảng viên nữ. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo 100% chi hội phụ nữ tổ chức thành công hội thiệu hội viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp 11 đảng viên nữ. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo 100% chi hội phụ nữ tổ chức thành công hội thiệu hội viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp 11 đảng viên nữ.

của các tầng lớp phụ nữ vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo báo cáo chính trị đại hội phụ nữ huyện, dự thảo báo cáo chính trị đại hội phụ nữ xã. Để rút kinh nghiệm cho chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Thái Thụy chỉ đạo Hội LHPN xã Thụy Bình tổ chức đại hội điểm. Để rút kinh nghiệm trong huyện, thành phố, mỗi hội LHPN huyện, thành phố chỉ đạo 1 hội LHPN xã tổ chức đại hội điểm. Việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở từ ngày 5 - 14/3 và đại hội phụ nữ cấp cơ sở hoàn thành trong quý II/2021. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN huyện Thái Thụy tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm và đại hội phụ nữ cấp huyện hoàn thành trong quý III/2021. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình sẽ được tổ chức vào tháng 10/2021. Sau đại hội, các cấp hội phụ nữ triển khai học tập nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp.

Tính toán ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng khởi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Thái Bình. Phụ nữ Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng "người phụ nữ Việt Nam thời đại mới".

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình

Tăng cường quản lý người cách ly tại nhà



Người dân khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Tính đến 17 giờ 20 phút ngày 5/3, trên địa bàn tỉnh có 3 trường hợp F1 và 42 trường hợp F2 đang chờ thời gian phải cách ly, theo dõi sức khỏe. Để ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng, những trường hợp F1 được cách ly tập trung; những trường hợp F2 được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Việc quản lý, giám sát người cách ly tại nhà do chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp thực hiện.

Đến ngày 5/3, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) còn hơn 170 trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Ông Ninh Tiến Lợi, Trạm trưởng Trạm Y tế phường cho biết: Sau khi rà soát, sàng lọc những người có tiếp xúc gần với người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19, những người về từ các vùng có dịch sẽ được yêu cầu cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Căn cứ điều kiện thực tế của các gia đình, nếu bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất để cách ly tại nhà, không bảo đảm sẽ cách ly tập trung. Người được cách ly tại nhà, nơi cư trú phải ký cam kết thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế; nếu không chấp hành sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc giám sát, quản lý người cách ly tại nhà ở phường do các tổ thực hiện với thành phần gồm bị thư, tổ trưởng, các ban, ngành, đoàn thể và cộng tác viên y tế... Để bảo đảm phối hợp giám sát, quản lý, kiểm tra sức khỏe người

cách ly, trước kia Trạm đã phân công nhân viên y tế phụ trách các tổ nhưng sau thấy còn một số bất cập khi có tổ không người cách ly, có tổ không có ai, Trạm đã thống nhất lại. Theo đó, việc kiểm tra nhiệt độ hàng ngày của người cách ly tại nhà sẽ được thực hiện 2 lần/ngày, cán bộ y tế sẽ thay nhau đi đến từng nhà, kiểm tra thân nhiệt và cập nhật vào bảng theo dõi sức khỏe người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việc kiểm tra được thực hiện đến khi hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Cùng với phường Kỳ Bá, tại xã Tân Hòa (Hưng Hà), từ ngày 28/1 đến nay toàn xã đã rà soát được 22 trường hợp F2 ở 4 gia đình. Đây là những trường hợp có tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hà Nội. Chủ động phòng, chống dịch, Trạm Y tế xã đã hướng dẫn các thôn giám sát, quản lý người cách ly đồng thời bố trí cộng tác viên y tế thôn đến đo thân nhiệt hàng ngày, hướng dẫn người dân tự đo để kiểm tra sức khỏe của mình. Ông Phạm Xuân Quang, Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Khi phát hiện có trường hợp cách ly tại nhà có biểu hiện ho, sốt, cộng tác viên y tế sẽ thông báo cho Trạm, sau đó Trạm sẽ báo cáo Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của xã để có biện pháp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, Trạm còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm việc cách ly tại nhà. Để giám sát, quản lý người cách

ly tại nhà, ngoài tổ tự quản các thôn, công tác tuyên truyền về dịch bệnh cũng được xã Tân Hòa thực hiện thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh để nâng cao ý thức, sự chủ động phát giác của người dân khi có trường hợp không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà.

Ông Ninh Tiến Lợi, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Kỳ Bá cho biết thêm: Hiện nay, ý thức được sự nguy hiểm của dịch Covid-19, nhiều trường hợp được yêu cầu cách ly tại nhà đã chấp hành nghiêm quy định cách ly song vẫn có trường hợp chưa thực hiện nghiêm, vẫn tự ý đi ra khỏi nhà trong thời gian phải cách ly, theo dõi sức khỏe. Các trường hợp này đều được người dân phát giác kịp thời. Ngay sau đó, cán bộ y tế đã xuống nhắc nhở, yêu cầu nếu tái phạm sẽ phải cách ly tập trung và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh.

Chung tay phòng, chống dịch, mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Nếu thuộc trường hợp cách ly tại nhà thì phải chấp hành nghiêm, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không dùng chung vật dụng cá nhân với người khác, ở phòng riêng, ăn uống đầy đủ, tập thể dục thường xuyên tại chỗ để bảo đảm sức khỏe. Mỗi việc làm nhỏ sẽ góp phần tạo ra bức tường lớn ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

NHƯ HOÀNG

CÔNG AN TỈNH Thu hơn 200 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 5/3, Công an tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Tại ngày hội, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã tham gia hiến hơn 200 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa

tỉnh, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, thể hiện sự chung tay của tuổi trẻ Công an tỉnh cùng cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kịp thời cứu chữa người bệnh cần máu qua cơn nguy kịch.

PHẠM HƯNG



Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.

Đại hội đại biểu phụ nữ làm điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 5/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thụy Bình (Thái Thụy) tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức làm điểm đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN xã Thụy Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động, phong trào thi đua và xây dựng tổ chức hội vững

mạnh. Hội đã giúp thêm 136 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình 5 không, 3 sạch; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích tụ ruộng đất, đóng góp gần 10 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN xã và các chi hội trong xã đã giúp 16 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; vận động cán bộ, hội viên trong xã tham gia tiết kiệm dưới các hình thức

đạt 3,4 tỷ đồng. Tỷ lệ tập hợp hội viên đến cuối nhiệm kỳ đạt 86,43%, hội đã tham mưu giới thiệu hội viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp 11 đảng viên nữ.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN xã Thụy Bình xác định 2 khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin, đồng hành và phát huy vai trò của đội ngũ chi, tổ trưởng. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị

tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN xã Thụy Bình, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PHƯƠNG CHI

Thiếu nhi Thái Bình hưởng ứng tháng thanh niên

Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội huyện Vũ Thư và Liên đội Trường THCS Minh Khai (Vũ Thư) vừa tổ chức phát động điểm phong trào thiếu nhi Thái Bình hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021.

Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021, các cơ sở đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy;

xây dựng các công trình măng non chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); tiếp tục thực hiện phong trào "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thái Bình", kế hoạch nhỏ, các hoạt động: Đến ơn đáp nghĩa, giúp bạn đến trường, chương trình rèn luyện đội viên gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi đua

đạt nhiều hoa điểm tốt; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thiếu nhi học tập, rèn luyện, phát triển... Các phong trào, hoạt động diễn ra bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh đã tặng quà và khăn quàng đỏ trị giá 10 triệu đồng, Huyện đoàn - Hội đồng Đội huyện Vũ Thư tặng công trình

măng non và công trình thanh niên cho thanh thiếu nhi xã Minh Khai; Liên đội Trường THCS Minh Khai và Đoàn xã Minh Khai tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, tổ chức lớp tìm hiểu về đoàn và trồng cây, gắn biển công trình măng non và công trình thanh niên "vì một Việt Nam xanh" tại xã Minh Khai.

KUÂN PHƯƠNG

QUYNH PHỤ

Triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2021

Chiều ngày 5/3, huyện Quỳnh Phụ tổ chức triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh và kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2021.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/3 - 5/4, huyện tiến hành chiến dịch đợt đại trà tiêm vắc-xin phòng

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Sau chiến dịch, tổ chức tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng.

Huyện Quỳnh Phụ phấn đấu trong chiến dịch, tỷ lệ tiêm phòng các bệnh "đỏ" cho đàn lợn, tiêm phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc đạt từ 90% trở

lên, tỷ lệ tiêm phòng tụ huyết trùng đàn trâu, bò đạt trên 80% tổng đàn và theo đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; tiêm phòng bệnh dại đàn chó, mèo tăng từ 10 - 15%; tỷ lệ tiêm phòng bệnh cúm gia cầm đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng so

với cùng kỳ năm 2020.

Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh tại Quỳnh Phụ diễn ra từ ngày 10/3 - 10/4 tại toàn bộ các điểm có ổ dịch viêm da nổi cục trên đàn bò, ổ dịch cúm của các bệnh chủm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu Phi...

TRINH CƯỜNG